

Số: 56 /TB-CSCP

Chur Păh, ngày.02..tháng.02..năm 2021.

THÔNG BÁO
MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
QUY TRÌNH KHAI THÁC GỖ KHI THANH LÝ RỪNG CAO SU

Kính gửi: - Các nhà thầu thực hiện khai thác rừng cao su thanh lý;
- Các đơn vị trực thuộc có rừng cao su thanh lý;
- Các Phòng CMNV Công ty;

Căn cứ quy trình khai thác tác động thấp của Công ty TNHH MTV Cao su Chur Păh. Công ty TNHH MTV Cao su Chur Păh thông báo một số quy định và hướng dẫn thực hiện quy trình khai thác gỗ thanh lý khi thanh lý rừng cao su. Cụ thể như sau:

1. Xây dựng lán trại:

+ Đảm bảo nơi ở cho người lao động: Lán trại phải có chỗ ở cho công nhân đảm bảo hợp vệ sinh, phải có kho chứa các thiết bị nhiên liệu riêng biệt, có nhà vệ sinh đặt cách xa nguồn nước sinh hoạt. Lán trại không dựng tạm dưới tán cây cao su, phải có khoảng không gian nhất định nhằm đảm bảo an toàn. Lán trại phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi dời đi nơi khác.

+ Đảm bảo sinh hoạt: Nơi sinh hoạt phải có nguồn nước sạch (nên sử dụng bình nước đóng chai), đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày; nhu cầu về nguồn nước sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt phải được dẫn tới một vị trí tiêu hủy cách xa nơi ở. Có khu chứa rác thải riêng biệt, rác thải khó phân hủy phải có thùng rác và thu gom xử lý theo quy định. Rác thải hữu cơ có thể chôn lấp.

+ Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gia đình không để trẻ nhỏ theo bố mẹ lên vườn cao su khi cưa cắt; đảm bảo nhu cầu cho trẻ được đến trường. Có túi cứu thương và dụng cụ sơ cứu.

2. An toàn đối với người lao động:

+ Số lượng lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng công việc theo thời gian quy định. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho người lao động, phải khai báo đăng ký tạm trú, tạm vắng với địa phương theo đúng quy định.

+ Khi tuyển dụng hợp đồng lao động hoặc thuê công nhân làm việc, đơn vị quản lý lao động phải huấn luyện về kỹ thuật an toàn, biện pháp an toàn cho người lao động có liên quan đến từng công việc, ngành nghề của người lao động trước khi phân công làm việc. Hàng năm vẫn phải tổ chức tập huấn an toàn lao động bổ sung.

+ Người lao động nghiêm chỉnh chấp hành nội quy an toàn lao động và vệ sinh lao động. Phải nắm vững các quy định về kỹ thuật an toàn lao động, các quy trình quy phạm kỹ thuật liên quan đến công việc được giao. Công nhân phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chuyên dùng cho thợ cưa và bóc vác (như giày, tất, quần áo bảo hộ, nón mũ và các loại trang bị khác v.v...). Trong quá trình cưa cắt người lao động không được phép làm việc

một mình phải có có người hỗ trợ trong việc dọn gốc, cắt dây leo, phát đường tránh, quan sát và thông báo cho người hạ cây các tình huống xấu có thể xảy ra kịp thời xử lý, đánh dấu kích thước từng loại gỗ, củi phục vụ cho người cưa cắt. Người tham gia bốc xếp phải học và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn lao động.

+ Trước khi triển khai cưa cắt các nhà thầu phối hợp cùng Công ty tổ chức tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật cưa cắt chặt hạ, sơ cứu thương ... cho công nhân. Quá trình tổ chức tập huấn phải thực hiện nghiêm túc có sự giám sát của Công ty, khi đạt yêu cầu mới cho phép triển khai cưa cắt.

3. An toàn đối với các thiết bị:

+ Công cụ lao động như máy cưa phải đảm bảo về các yếu tố kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi vận hành. Quá trình chặt hạ công nhân chủ yếu sử dụng máy cưa xăng, cưa xăng là một công cụ chặt hạ năng suất và hiệu quả, tuy nhiên dễ gây nguy hiểm. Chính vì vậy công nhân thợ cưa phải được đào tạo về sử dụng cưa, thợ cưa phải nắm rõ các bộ phận, tác dụng các bộ phận của cưa, cách bảo dưỡng, cách vận hành cưa an toàn. Cưa phải được kiểm tra và đảm bảo an toàn trước khi sử dụng, trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo an toàn.

+ Phải chăm sóc, kiểm tra và bảo dưỡng xe máy thường xuyên, đúng định kỳ trước khi đưa vào xe, máy vận chuyển gỗ, củi. Xe, máy vận chuyển gỗ, củi không được chở quá tải trọng cho phép của xe máy vận chuyển gây nguy hiểm cho xe, máy và tính mạng con người. Lái xe, máy vận chuyển gỗ, củi phải chấp hành tuyệt đối an toàn giao thông đường bộ, không được uống rượu bia, chất kích thích trong điều khiển xe, máy. Cấm tuyệt đối không được cho người đu bám trên xe, máy vận chuyển gỗ, củi.

+ Người điều khiển máy bốc xếp phải được đào tạo qua các trường lớp có chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật về công tác bốc xếp, có bằng lái và cấp bậc kỹ thuật. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn lao động và được trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn lao động. Người điều khiển máy bốc xếp không được tiến hành trong khu vực đang thi công cưa cắt cây và cành nhánh.

+ Ở những khu vực cưa cắt vận chuyển gỗ củi có địa hình phức tạp, dốc cao, nhiều khe suối, máy kéo tham gia vận chuyển và các thiết bị phụ trợ khác phải đầy đủ tính năng kỹ thuật và kết cấu phải tuyệt đối an toàn cho người điều khiển và thiết bị trong điều kiện dốc cao và khe suối nhiều.

+ Sau khi bốc đủ số gỗ củi lên xe, máy phải dùng xích hoặc cáp buộc từng đôi ở hai bên thành xe, máy để giữ không cho gỗ củi bị văng ra ngoài trong quá trình vận chuyển và không gây tai nạn.

+ Khi sử dụng cần bốc gỗ lên xe, máy và tay bốc thủy lực bốc gỗ lên xe cũng như đỡ gỗ xuống xe, máy phải bảo đảm tầm tay vươn của cần, tay bốc cũng như phạm vi làm việc an toàn của máy móc, thiết bị tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Khi bốc, đỡ gỗ, củi lên xe, máy phải có hiệu lệnh và các ký hiệu thông nhất gỗ bốc xong phải được chèn chắc chắn xong mới được bốc lóng khác, tránh gỗ lăn trong khi bốc xếp gỗ.

4. Chặt hạ cây:

+ Trước khi chặt hạ cây phải kiểm tra trang bị BHLĐ, túi sơ cứu. Người quản lý phải tổ chức kiểm tra các dụng cụ của người lao động trước khi phân công làm việc. Đặt các biển báo đầu đường vào khu khai thác. Phát dọn lại xung quanh cây chặt, loại bỏ chướng ngại

vật. Xác định và phát dọn đường tránh để chạy khi cây đổ, đảm bảo không bị vướng khi chạy.

+ Trong lô cưa cắt được phân nhiều tổ, cự ly cưa cắt giữa các nhóm khoảng cách từ 50 - 70m tùy theo địa hình đồi dốc .

+ Cưa cắt khu vực nào phải xong khu vực đó sau đó mới chuyển sang khu vực khác (cưa cắt cuốn chiếu). Tuyệt đối không được cưa cắt trong lúc trời đang mưa to, gió lớn trời mưa mới tạnh, hoặc nhiều mây mù. Không đi lại trong lô khi mưa to gió lớn đề phòng cây tróc gốc, gãy ngang thân và cành nhánh rơi vào người.

+ Khi tiến hành cưa cắt cây cao su phải tuân thủ tuyệt đối kỹ thuật về cưa cắt chọn hướng đổ, mở miệng, điều khiển cây đổ đúng hướng, giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra đảm bảo an toàn lao động. Khi cắt không được đứng trên thân cây, ở nơi dốc phải đứng phía trên sườn dốc so với thân cây, cắt từ phần gốc đến phần ngọn, đối với những cây gỗ lớn cắt cành từ ngoài vào trong.

+ Đối những hàng bìa giáp đường, giáp vườn của người dân cây gỗ xu hướng đổ ra đường giao thông hoặc vườn nhà dân gây thiệt hại. Khi chặt hạ phải có sự hỗ trợ của máy móc hoặc dùng dây kéo cho đổ vào lô cao su.

5. Phòng cháy chữa cháy:

+ Tại các lô khai thác phải có biển báo cấm lửa ở đầu lô, nơi nhiều người qua lại.
+ Không được hút thuốc, đốt lửa ngoài lô đang cưa cắt.
+ Tại các lán trại phải được trang bị bình chữa cháy.
+ Tuyên truyền cho công nhân và người dân xung quanh về công tác phòng cháy chữa cháy.

6. Các hoạt động sau cưa cắt:

+ Sau khi cưa hạ toàn bộ cây cao su thanh lý, cưa cắt tận thu hết cành nhánh và nhỏ gốc .Nhà thầu tổ chức gom cành nhánh thành từng đống có khoảng cách để đốt và hạn chế cháy lan.Trường hợp không có yêu cầu nhỏ gốc (căn cứ hợp đồng cưa cắt), nhà thầu phải gom dọn cành nhánh ra bìa lô; những nơi cho đốt thì thực hiện như trên.

+ Dọn dẹp lán trại, kho bãi, xử lý chất thải.

+ Sửa chữa đường vận xuất, tạo rãnh thoát nước, tránh gây xói mòn đất.

7. Bàn giao mặt bằng :

+ Sau khi thực hiện xong tất cả các công đoạn, nhà thầu thông báo cho Phòng ban Công ty và Nông trường xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu các công đoạn nhà thầu đã thực hiện. Nếu đạt yêu cầu sẽ làm biên bản xác nhận bàn giao mặt bằng để Nông trường triển khai các hoạt động liên quan đến trồng tái canh.

8. Trách nhiệm Công ty, Nông trường, nhà thầu

+ Công ty: Trao hợp đồng và bàn giao hiện trường rừng cây cao su thanh lý, kiểm tra an toàn bảo hộ lao động, an toàn máy móc thiết bị, đồng thời kiểm tra hiện trường khai thác (lán trại, khu thu gom rác, biển cảnh báo....). Tiến hành nghiệm thu, đánh giá, giám sát, xác nhận các khối lượng công việc thực hiện khi thác thác gỗ.

+ Nông trường: Tổ chức gom vật tư, bàn giao lô cho bên nhà thầu theo quy định. kiểm tra an toàn bảo hộ lao động, an toàn máy móc thiết bị, quản lý lao động, định kỳ kiểm tra hiện trường khai thác (an toàn vệ sinh lao động, khu thu gom rác, biển cảnh báo, kỹ

thuật cưa cắt....). Tiến hành nghiệm thu, đánh giá, xác nhận các khối lượng công việc thực hiện khi thác thác gỗ.

+ Nhà thầu: Đảm bảo cưa cắt an toàn; bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định. Chuẩn bị tốt hiện trường khai thác theo đúng quy định. Có trách nhiệm quản lý lao động, phối hợp với Công ty, nông trường kiểm tra an toàn bảo hộ lao động, an toàn máy móc thiết bị, thường xuyên kiểm tra hiện trường khai thác (an toàn vệ sinh lao động, khu thu gom rác, biển cảnh báo, kỹ thuật cưa cắt....). Dọn vệ sinh sau khi cưa cắt. Phối hợp nghiệm thu, đánh giá, xác nhận các khối lượng công việc thực hiện khi thác thác gỗ.

Trên đây là thông báo một số quy định và hướng dẫn thực hiện theo quy trình khai thác gỗ khi thanh lý rừng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Yêu cầu các nhà thầu khai thác gỗ, các đơn vị quản lý rừng cao su thanh lý, các Phòng CMNV công ty nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Ban QLRBV Cty;
- Lưu VT;



Phạm Đình Luyện